

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH

BÀI DỰ THI

**CUỘC THI VIẾT VỀ
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT,
VIỆC TỐT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA
“DẠY TỐT, HỌC TỐT”, “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO
TRONG DẠY VÀ HỌC” NGÀNH GDĐT HÀ NỘI
NĂM HỌC 2023 - 2024**

Thông tin tác giả:

Họ và tên: Phạm Thị Yến Nhi

Năm sinh: 2012

Trường: THCS Nhân Chính

Điện thoại: 0705281494

Thông tin nhân vật:

Họ và tên: Vũ Tính Hòa

Năm sinh: 2012

Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính

Thanh Xuân, tháng 10/2023

VŨ TÍNH HÒA – NGƯỜI BẠN NHỎ GIÀU NGHỊ LỰC

Nếu có ai đó hỏi tôi về cuộc sống, tôi sẽ trả lời rằng: “*Cuộc sống là một món quà tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa dành cho mỗi chúng ta. Không chỉ là một hành trình đầy niềm vui và hạnh phúc, không đơn giản là thức dậy mỗi sáng và lên giường đi ngủ vào mỗi tối mà cuộc sống còn là phải trải qua những khó khăn, vấp ngã trên đường đời để rồi vươn lên có được thành công và hạnh phúc*”. Cuộc đời đâu phải ai sinh ra là đã được hưởng may mắn, hạnh phúc. Có người khi sinh ra đã ở vạch đích, lại có người sinh ra đã phải chịu thiệt thòi hơn người khác, nhưng có lẽ đó mới là cuộc sống, cuộc sống đa sắc màu cho ta thêm trải nghiệm. Là một học sinh trong tập thể lớp 6A2, trường THCS Nhân Chính, tôi luôn ấn tượng với người bạn nhỏ giàu nghị lực – Vũ Tính Hòa. Bạn đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất về hành trình vượt khó vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.



Hòa và chúng tôi cùng nhau giúp nhau học tập

Khi mới bắt đầu vào đầu cấp Trung học cơ sở tại trường THCS Nhân Chính, tôi thật ấn tượng với một cô bạn có nước da bánh mật, đôi mắt đen láy toát lên vẻ tinh anh cùng nụ cười rạng rỡ thân thiện. Đâu ai biết rằng, sâu thẳm trong đôi mắt trong sáng, nụ cười tươi tắn ấy là nghị lực phi thường của cô gái nhỏ bé, biết vượt qua số phận để vươn lên trong cuộc sống. Ngay từ khi lọt lòng, Hòa đã không được may mắn như bao bạn nhỏ cùng trang lứa. Bạn là trẻ mồ côi bị bố mẹ bỏ rơi và được các sư nhà chùa Bồ Đề - Nhân Chính - Thanh Xuân ở 190 Quan Nhân nhận nuôi.



Người bạn nhỏ trong những ngày đầu gặp gỡ

Người xưa có câu “Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”, đằng này Hòa không những thiếu vắng người cha, mà cũng chẳng nhận được sự quan tâm chở che của người mẹ. Với tuổi đời còn thơ dại, bạn phải đối diện với những bi kịch cuộc đời. Nhưng với tình thương, sự bảo ban, chở che của các sư chùa Bồ Đề đã như một phép màu khóa lấp hết những nỗi buồn trong bạn. Hòa được vui chơi, dạy dỗ và đi học như bao bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng Tỉnh Hòa không vì thế mà mặc cảm, tự ti, bạn vẫn luôn lạc quan, chăm chỉ, nỗ lực từng ngày. Bạn

đã từng chia sẻ với tôi: “Mình không oán trách số phận, mình thấy có rất nhiều bạn nhỏ còn khổ hơn mình. Vì vậy, mình sẽ luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để sau này trở thành một người tốt, giúp ích cho xã hội!”. Một cô bé vẫn còn nhỏ tuổi đã thiếu đi tình thương của cha mẹ, thiếu đi sự ấm áp bên người thân, thiếu đi cả niềm hạnh phúc mà mỗi đứa trẻ đáng lẽ được hưởng. Một cô bé thiệt thòi hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa nhưng lại vô cùng hiểu chuyện khiến cho bất kì ai khi nhắc đến bạn đều thật sự đau lòng.

Khi tiếp xúc với bạn, tôi thấy bạn là một học sinh ngoan hiền, dễ mến và thật thân thiện. Bạn hòa đồng với mọi người, luôn quan tâm đến những người xung quanh, luôn yêu quý và truyền những nguồn năng lượng tích cực nhất đến với tất cả mọi người trong lớp cũng như bất kì ai khi đã từng gặp em. Có lẽ sinh ra trong hoàn cảnh như vậy mà bạn thật mạnh mẽ, cứng cỏi. Hòa luôn tự rèn luyện bản thân trở nên tự lập, luôn nỗ lực không ngừng vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Ngoài việc học thì bạn luôn giúp đỡ các sư trong chùa làm những việc như: rửa bát, giặt quần áo, lau nhà, quét nhà. Mặc dù sống trong sự thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần nhưng người bạn nhỏ ấy không bao giờ nản chí hay bỏ cuộc mà luôn lạc quan, vui vẻ vượt qua mọi khó khăn.

Trong học tập, Hòa học đều tất cả các môn. Giờ học nào bạn cũng hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Những lần kiểm tra miệng, bạn đều giơ tay trả lời câu hỏi của thầy cô bởi Hòa luôn chuẩn bị kĩ bài trước ở nhà. Trong tiết học, bạn luôn chăm chú nghe giảng, những kiến thức nào chưa hiểu bạn sẽ hỏi thầy cô ngay để có thể hiểu rõ hơn về những kiến thức đó, cũng như để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình. Vì vậy mà ngay đầu năm học bạn đã giành được nhiều hoa điểm tốt. Cũng nhờ sự chăm chỉ cần mẫn đó mà trong những năm học tiểu học bạn luôn được nhận giấy khen của nhà trường.



Hòa và chúng tôi trong giờ Mỹ Thuật

Học tốt như vậy nhưng Tính Hòa không kiêu căng, không tự cho mình là hơn mọi người mà em rất chan hòa với các bạn trong lớp, tích cực giúp đỡ các bạn trong học tập. Bạn luôn đem những kiến thức mình có được để giúp các bạn giải những bài tập khó, sẵn sàng giúp những bạn học còn yếu. Hòa được các bạn yêu mến gọi bằng cái tên thân thương “Hòa biết tuốt”. Ngoài ra, bạn còn hăng hái tham gia các hoạt động chung của lớp và nhà trường. Hòa học đều các môn nhưng bạn thích nhất môn Văn. Hòa luôn ấp ủ ước mơ của riêng mình là trở thành một nhà văn, dùng chính ngòi bút của mình để viết lên những câu chuyện cảm động về mảnh đời bất hạnh nhằm lan tỏa yêu thương đến mọi người. Hành trình chạm tới ước mơ của bạn còn dài, tôi mong rằng bạn sẽ luôn tự tin vững bước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống để chinh phục đích đến của mình.

Thật tự hào biết bao khi mái trường THCS Nhân Chính có một học sinh giàu nghị lực. Hòa đã để lại trong lòng thầy cô, bạn bè những ấn tượng thật khó phai. Mong rằng quãng thời gian phía trước của bạn luôn tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc. Mong rằng những cố gắng nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp và tương lai tươi sáng luôn chào đón bạn.



Kỉ niệm của tập thể lớp 6A2 trong ngày Tết trung thu

Nhân Chính ngày 05 tháng 10 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Học sinh

Nguyễn Thị Thanh Vân

Phạm Thị Yến Nhi